

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

**ฉบับวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๓ เรื่อง**

๑. “ร่วมจัดงานวันรพี” จากหนังสือพิมพ์ มติชน

๒. สั่งจำคุกกบฏ “มิตร มิตรชัย” ๙ ปี จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า ไทยรัฐ ผู้จัดการรายวัน มติชน ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ ไทยโพสต์

๓. อุทธรณ์ยกฟ้อง “กำนันชัชชัย” คดีรุกที่พัสดุ-ศาลชี้ขาดเจตนา จากหนังสือพิมพ์ มติชน

<b>MiC</b>   MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source : มติชน	
Date : 9 ส.ค. 2559      Page : 22	No: 59363125

**●ร่วมจัดงานวันรพี**

หนองคาย - นายชัยพร ศรีโบราณ ผู้  
พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองคาย  
พร้อมหน่วยงานในจังหวัดหนองคาย และ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ  
ยุติธรรม ร่วมกันจัดงานวันรพี ปี 2559  
บริเวณด้านหน้าศาลจังหวัดหนองคาย  
เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบรม  
วงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรม  
หลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่ง  
กฎหมายไทย

Source :

ข่าวหน้า

Date : 9 ส.ค. 2559

Page :

7

No :

# สั่งจำคุกลิเก'มิตร มิตรชัย'9ปี

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ที่ศาลจังหวัดธนบุรี จ.ปทุมธานี นายมิตร มิตรชัย (นายศิริรัก สมณะบารมี) พร้อมด้วย ทนายส่วนตัว และ น.ส.รัชชิตา สิทธาเดชาพันธ์ หรือ ปุ้ย อายุ 43 ปี เจ้าของกิจการหล่อลิเกเครื่องจักรกล ย่านลำลูกกา พร้อมด้วยทนายความ ได้เดินทางมารับ ฟังคำพิพากษาคดีฐานฉ้อโกง หลังจาก น.ส.รัชชิตา ได้ เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2558 กล่าวหานายมิตรฉ้อโกงเงินกว่า 35 ล้านบาท

น.ส.รัชชิตาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า คนรู้สึกดีใจ เป็นอย่างมาก โดยศาลมีคำพิพากษาให้นายมิตร ชดใช้เงินจำนวน 27 ล้านบาท พร้อมกับตัดสินคิด ใน 3 ข้อหา ข้อหาละ 3 ปี รวม 9 ปี ไม่ต้องรอลงอาญา แต่ในชั้นสอบสวนจำเลยได้ให้การเป็นประโยชน์ต่อศาล จึงลดโทษให้กระทงละ 1 ปี รวม 3 ปี เหลือจำคุก 6 ปี

โดยไม่รอลงอาญา อยากรจะบอกว่า เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกี่ยวกับไชยา มิตรชัย พี่เอเป็นคนดีมาก จะผิดก็ เพียงตัวนายมิตรเท่านั้น

ด้านนายรัชฎ ทนายความ กล่าวว่า ศาลพิพากษา แล้วว่าเงินทั้งหมด ไม่ใช่การได้มาด้วยความเสียหาย แต่เป็นการลงทุนร่วมกันโดยศาลจึงได้ทำการลงโทษ ทั้ง 3 ข้อหา คือ 1.การทำคณะลิเก 2.ทำลิเก ออนไลน์ และ 3.ทำมิวสิกวิดีโอ

ส่วนนายวิรัตน์ ทนายของนายมิตร กล่าวเพียง สั้นๆ ว่า ตอนนี้อยู่ระหว่างการยื่นเรื่องประกันตัวมิตร แต่เนื่องจากศาลยังไม่ได้ตั้งวงเงินมาจึงยังไม่สามารถ ประกันได้ แต่ในตอนนี้ครอบครัวได้เตรียมเงินสดที่คืน ที่มีราคาเกินกว่า 1.7 ล้านบาท มาเป็นหลักทรัพย์ใน การยื่นขอประกันตัวออกมาเพื่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ต่อไป

Source :

มติชน

Date :

9 ต.ค. 2559

Page :

10

No:

59363535

## อุทธรณ์ยกฟ้อง‘กำนันเขี้ย-เมียว’ คดีรุกที่พัสดุ-ศาลชี้ขาดเจตนา

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ศาลอาญา ศาลอ่านคำพิพากษาอุทธรณ์ คดีที่พนักงานอัยการคดีเศรษฐกิจ และทรัพย์สิน 1 เป็นโจทก์ฟ้อง นายประชา โพธิพิพิธ หรือกำนันเขี้ย อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และนางเขมพร ต่างใจเป็น ภรรยา เป็นจำเลยที่ 1 และ 2 ในความผิดฐานร่วมกันบุกรุกและยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐในความครอบครองดูแลของรัฐ

โจทก์ฟ้องความผิดสรุปว่า ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2544-8 กรกฎาคม 2545 จำเลยทั้งสองร่วมกันบุกรุกและยึดถือ ครอบครองที่ดินของรัฐในความดูแลของสำนักงานธนารักษ์ จ.กาญจนบุรี โดยแผ้วถางป่าและไถปรับพื้นที่ทำถนน สร้างบ้านพักอาศัย บ้านพักคนงาน และคอกปศุสัตว์ โดยไม่มีสิทธิและไม่ได้รับอนุญาต ที่หมู่ 2 ต.ช่องด่าน และหมู่ 2 ต.หลุมรั้ง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดให้จำคุกคนละ 11 ปี 4 เดือน ต่อมาจำเลยยื่นอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์เห็นว่าจำเลยยื่นอุทธรณ์อ้างว่าบุตรทั้งสองของจำเลยเป็นผู้มีชื่อถูกต้องตามกฎหมายในหนังสือรับรองการทำประโยชน์จริง และโจทก์ไม่มีพยานที่มาเบิกความยืนยันว่าบุตร

จำเลยไม่มีชื่อในหนังสือดังกล่าว ขณะที่ฟังข้อเท็จจริงจากพยานโจทก์ 5 ปากได้ว่า ชายที่ดินเมื่อปี 2545 ให้แก่จำเลย 223 ไร่เศษ มูลค่า 23,321,550 บาท ซึ่งเป็นที่ดินมรดกตกทอด และซื้อขายต่อๆ กันมานานกว่า 30 ปี ต่อมาจำเลยทำปศุสัตว์ ปลูกต้นยูคาลิปตัส และไถนที่ดินเป็นซื่อบุตรทั้งสอง โดยที่ดินดังกล่าวไม่มีป้ายที่แสดงว่าเป็นที่ราชพัสดุ ตามพฤติการณ์มีเหตุให้จำเลยทั้งสองเข้าใจโดยสุจริตว่าจำเลยมีสิทธิที่จะกระทำได้จึงขาดเจตนาในการกระทำผิดฐานบุกรุก จำเลยจึงไม่ผิดตามฟ้อง อุทธรณ์จำเลยฟังขึ้น พิพากษาแก้ยกฟ้อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ลับหลังจำเลยทั้งสอง ที่ได้รับการประกันตัวระหว่างอุทธรณ์ คนละ 1 ล้านบาท แต่หลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้จำคุกนายประชา 5 ปี และนางเขมพร 4 ปี คดีอื้อประมุขโครงการก่อสร้างต่างๆ ใน จ.กาญจนบุรี และ จ.เพชรบุรี เมื่อปี 2542-2544 โดยจำเลยทั้งสองหลบหนี ไม่มาฟังคำพิพากษาฎีกา ศาลจึงอ่านคำพิพากษาลับหลัง และให้ออกหมายจับจำเลย